

เรื่องเล่า เมื่อคราวไปทริปตราด

เช้าวันที่ 12 ตุลาคม 2555 พวกเราออกเดินทางกันแต่เช้าตรู่ มุ่งหน้าไปตามทางหลวงพิเศษ (motor way) และมาออกที่เส้นทางบ้านบึง เข้าอำเภอ แกลงพวกเราแวะทานข้าวเช้ากันก่อน จากนั้นก็เดินทางต่อเข้าจันทบุรี แล้วก็เดินทางมาถึงตัวเมืองตราด เราได้โทรประสานงานกับทางร้านสหกรณ์ตราด สอบถามเส้นทาง จากนั้นอีกประมาณ 5 นาที พวกเราก็เดินทางมาถึงยังหน้าร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด เราเดินเข้ามาภายในร้าน ซึ่งมีสินค้าอุปโภคบริโภคจัดเรียงไว้บนชั้นอย่างหนาแน่น และมีผู้คนเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมาก พวกเราเดินเข้ามายังห้องทำงานของคณะกรรมการดำเนินการร้านสหกรณ์ซึ่งอยู่ทางด้านหลังของร้าน

คุณจรินทร์ ภูษณะภิบาลคุปต์ ประธานร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ได้ออกมากล่าวต้อนรับพวกเราด้วยหน้าตายิ้มแย้ม จากนั้นก็ชวนมายังห้องประชุม คุณมนู อิ่มอุไร กรรมการเลขานุการ ได้แนะนำตัวคณะกรรมการดำเนินงานร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด

รศ. จุฑาทิพย์ ภักธราทและคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop ก็ได้กล่าวแนะนำตัว พร้อมกับได้มี



คุณจรินทร์ ภูษณะภิบาลคุปต์
ประธานกรรมการร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จก.



ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด

การกล่าวชื่นชมที่ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2555 จากนั้นคุณจรินทร์ ภูษณะภิบาลคุปต์ ประธานร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัดจึงได้เล่าถึงรายละเอียดความเป็นมาของการดำเนินงานร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัดให้ฟังคร่าว ๆ ว่า

ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2496 จนถึงปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 59 ปี โดยคณะกรรมการดำเนินการได้พยายามช่วยกันทำงานด้วยความเสียสละ และได้มีการสร้างจิตสำนึกให้สมาชิกรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร้าน ส่งผลให้สมาชิกเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่น นอกจากนี้ยังขายสินค้าให้สมาชิกได้ในราคาถูก เนื่องจากร้านสหกรณ์ส่งสินค้าในปริมาณที่สูง จึงมีอำนาจในการต่อรองกับบริษัท เช่น กลุ่มยูนิลีเวอร์ นอกจากนี้ยังมีเงินปันผลให้แก่สมาชิก และมีรถกระบะสำหรับไว้บริการส่งสินค้าให้แก่สมาชิก และมีรถ 6 ล้อ ให้บริการส่งสินค้าตามอำเภอต่าง ๆ และยังมีการฝึกอบรมพนักงานในการให้บริการรวมถึงอบรมเทคนิคการขาย

จากนั้นคุณวิสุทธิ ชีระวงศ์สกุล ผู้จัดการร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ก็ได้ฉายวิดิทัศน์ให้พวกเราดูอีกรอบหนึ่งถึงรายละเอียดความเป็นมาของร้านสหกรณ์ พร้อมกับได้มีการบรรยายรายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟังว่า ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด เกิดจากการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่สืบเนื่องมาจากกรณีพิพาทระหว่างประเทศไทยกับอินโดจีนของประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. 2484 โดยหลวงนฤมิตรผดุงกาญจน์ ผู้ว่าราชการ



ชั้นวางสินค้าจำหน่ายในร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด



ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์



จังหวัดตราด จัดตั้งเป็นร้านค้าประจำอำเภอ มีข้าราชการเป็นสมาชิก แต่กิจการไม่รุ่งเรือง ในที่สุดก็เลิกกิจการไป และเมื่อปี พ.ศ. 2494 พ.ต.ท.ราม ราชภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด คนที่ 19 ได้ฟื้นฟูร้านค้าประจำอำเภอขึ้นใหม่ ในรูปแบบสหกรณ์โดยเช่าอาคาร 2 คูหา สองชั้น ถนนชัยมงคล ตำบลบางพระตลาด ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยท่าน ผู้ว่าจังหวัดตราดทำหน้าที่เป็นกรรมการด้วย ตนเอง และขอความร่วมมือจากข้าราชการ ในพื้นที่ร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มเติม กิจการร้าน สหกรณ์ได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นลำดับและได้ จัดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2496 ชื่อร้าน “สหกรณ์จังหวัด ตราดจำกัดสินใช้” เมื่อมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น

การดำเนินธุรกิจมากขึ้น ทำให้มีสถานที่ คับแคบไม่สามารถบริการสมาชิกได้เพียงพอ จึงย้ายร้านสหกรณ์ไปที่สี่แยกถนนตัด ใหม่ เป็นอาคาร 3 ชั้น สามคูหา เปิด ให้บริการลูกค้าในระยะหนึ่ง สถานที่ตั้ง ไม่เพียงพอที่จะให้บริการสมาชิกสหกรณ์ และเมื่อปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการ ดำเนินการพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรหา สถานที่ใหม่ จึงขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนา สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 16 ล้านบาท จัดซื้อโรงภาพยนตร์ตรา ตรามาพร้อมที่ดิน 4 ไร่เศษ เพื่อเปิด เป็นร้านสหกรณ์ กำหนดเวลาชำระเงินกู้ ดินให้แก่กรมภายใน 10 ปี แต่ทางร้าน สหกรณ์ สามารถส่งชำระเงินคืนได้ในปี พ.ศ.2552 ซึ่งใช้เวลาเพียงแค่ 5 ปีเท่านั้น และในปัจจุบันร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด มีคณะกรรมการดำเนินงาน 15 ราย และมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์จำนวน 85 ราย มีพนักงานขายของบริษัทต่าง ๆ อีก 50 คน มีพื้นที่กว้างขวาง สามารถ บริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสถานที่จอดรถยนต์ให้กับสมาชิก มี สินค้าคุณภาพ ราคายุติธรรม แต่จาก สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อ

ความเป็นอยู่ของประชาชน และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกและการรวมตัวของ ประเทศอาเซียนเป็นตลาดสินค้าเดียว ทำให้ เกิดคำถามกับสหกรณ์ว่า สหกรณ์จะเจริญเติบโตมั่นคง ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนได้ อย่างไร ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554 ได้มีมติให้ดำเนินการจัดหาที่ดินแห่งใหม่ที่เหมาะสมกับขนาด ธุรกิจและการให้บริการแก่สมาชิก เพื่อจัด สร้างอาคารศูนย์การค้าของสหกรณ์ให้เป็น ธุรกิจแบบครบวงจร เตรียมความพร้อม รองรับประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยอยู่ ห่างจากที่ตั้งเดิมไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร คุณจรินทร์ ภูษณะภิบาลคุปต์ ประธานร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ยัง

กล่าวเสริมว่าการจัดสร้างอาคารแห่งใหม่นั้น ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์รับซื้อ ผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกร และ รับซื้อสินค้าจากเครือข่ายสหกรณ์ รวมทั้ง เป็นศูนย์เรียนรู้ของเครือข่ายสหกรณ์อีกด้วย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ก็ได้กล่าว เรียนท่านประธานถึงวัตถุประสงค์ที่มาในวันนี้ ว่า อยากจะชวนร้านสหกรณ์จังหวัด ตราดมาจับมือร่วมกันทำงานวิจัยต่อยอด โครงการร้าน Farmer Shop โดยจะขอวาง ชั้นสินค้าแบรนด์ Farmer Shop ในร้าน สหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ซึ่งสินค้านี้จะ เป็นสินค้า OTOP ที่มาจากเครือข่ายของผู้ ประกอบการรายย่อยที่เข้าร่วมคัดสินค้า กับโครงการ ซึ่งในขณะนี้ มีทั้งสิ้น 131 ราย ได้มีการทำแคตตาล็อกสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ทางร้านสหกรณ์สามารถ สั่งซื้อสินค้ากับทางผู้ประกอบการได้โดยตรง ซึ่งการมาทำตรงนี้จะเป็นยุทธศาสตร์ที่จะ ดึงทั้งระบบ ช่วยเหลือทั้งเกษตรกร และผู้ ประกอบการรายย่อยให้ดำเนินธุรกิจอยู่ได้ ซึ่ง ถ้าร้านสหกรณ์ตราดเริ่มก่อน ก็จะเป็นการ ช่วยเสริมพลังกัน

คุณจรินทร์ ภูษณะภิบาลคุปต์ ประธานร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด ก็ได้ให้การสนับสนุนกับแนวความคิดนี้ และ กล่าวว่าจะให้ติดต่อกับทางผู้จัดการร้านสหกรณ์ ได้เลย แล้วทางร้านจะมีการมาประชุม ปรึกษาหารือกัน

จากนั้นก็ได้ชวนคณะผู้เข้าร่วมประชุม ไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่ร้านอาหาร ฟ็องฟ้า บรรยากาศมื้ออาหารในวันนั้น ก็ได้มีการพูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง ประกอบ กับอาหารที่ทางร้านสหกรณ์จัดเตรียมไว้ ก็ เป็นอาหารทะเลที่มีความสดและรสชาติ อร่อย แล้วก็กลับมายังร้านสหกรณ์กันอีก ครั้งหนึ่งเพื่อลงไปดูพื้นที่ภายในร้านสหกรณ์ ว่าจะสามารถวางชั้นสินค้าแบรนด์ Farmer Shop ได้ตรงมุมไหนบ้าง

จากนั้นก็ได้มีการถ่ายภาพร่วมกัน ที่หน้าร้านสหกรณ์ แล้วพวกเขาก็เดินทาง กลับโดยสวัสดิภาพ